

## **Nâng cao chất lượng chỉ đạo công tác xây dựng đảng của các cấp ủy đảng**

Vũ Oanh

Trong những năm gần đây, nhất là từ khi cả nước có chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy đảng đã quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng đảng và đã có nhiều tiến bộ về mặt chỉ đạo công tác này. Những chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, đặc biệt là cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt" và cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt", được nghiên cứu và thực hiện nghiêm chỉnh ở nhiều nơi đã và đang đem lại nhiều kết quả: một mặt tạo điều kiện thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng các địa phương, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu, tổ chức đời sống quần chúng..., mặt khác mở rộng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, củng cố hơn nữa mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Cùng với những kinh nghiệm xây dựng Đảng đã được tích lũy từ trước, trong thời gian vừa qua, Đảng ta đã có thêm nhiều kinh nghiệm mới, phong phú.

Tuy nhiên, trong quá trình phấn đấu nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức đảng, những tiến bộ đã đạt được mới chỉ là bước đầu và chưa đồng đều ở mọi nơi. Có những nơi chưa tiến bộ. Chưa tiến bộ trong công tác xây dựng đảng là do nhiều nguyên nhân, song trước hết là do hữu khuynh trong việc vận dụng những nguyên tắc, đường lối xây dựng đảng, hoặc do không nắm vững thực tiễn xây dựng đảng của Đảng ta. Đồng thời, cũng phải thấy là có không ít cấp ủy còn lúng túng trong việc chỉ đạo công tác xây dựng đảng, chưa thật sự nhận rõ vị trí của công tác xây dựng đảng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, chưa quán triệt đầy đủ nội

dung công tác xây dựng đảng, thiếu ý thức chủ động và thiếu biện pháp thiết thực để gắn công tác xây dựng đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời gian. Vì vậy để nâng cao chất lượng chỉ đạo công tác xây dựng đảng, ngoài yêu cầu tự bồi dưỡng về nhiệt tình và ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng, các cấp ủy không thể không quan tâm nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng, không thể không quan tâm cải tiến phương thức chỉ đạo công tác xây dựng đảng.

**Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản hàng đầu và thường xuyên của các cấp ủy Đảng.**

Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện cơ bản quyết định mọi thắng lợi của nhân dân ta. Chỉ có nhận rõ ý nghĩa quyết định của vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản và nhân dân lao động, chúng ta mới có thể hiểu được đầy đủ vị trí của công tác xây dựng đảng trong toàn bộ hoạt động của Đảng.

Giai cấp vô sản và nhân dân lao động không thể tự phát đấu tranh giành giải phóng, không thể tự phát xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Họ cần có sự lãnh đạo của Đảng - đội tiên phong có ý thức, có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp vô sản. Ăng-ghe-n viết: "Ngay từ năm 1847, Mác và tôi đã giữ lập trường là: muốn có đầy đủ sức mạnh và có thể giành được thắng lợi trong giờ phút quyết định thì giai cấp vô sản cần tổ chức ra đảng độc lập, có ý thức về tính chất giai cấp của mình, tách khỏi các đảng phái khác và đối lập với các đảng phái đó". Kinh nghiệm của phong trào cách mạng thế giới chỉ rõ rằng vai trò lãnh đạo của Đảng không chỉ cần thiết đối với giai cấp vô sản cả trong quá trình đấu tranh để củng cố nền chuyên chính vô sản, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Lênin đã rút ra kết luận nổi tiếng: "Không thể thực hiện được chuyển chính vô sản, nếu như không có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản".

Kinh nghiệm của cách mạng nước ta cũng chứng minh rằng: mọi thắng lợi mà nhân dân ta giành được từ trước đến nay đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. Câu kết luận của Hồ Chủ tịch: "Đảng ta là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta" không chỉ có ý nghĩa động viên chính trị sâu sắc, mà chính là phản ánh kinh nghiệm thực tiễn mang tính quy luật của cách mạng nước ta. Trong những năm gần đây, qua việc thực hiện các chỉ thị và nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng đảng, nhất là qua các cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt" và cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt", chúng ta càng nhận thức sâu sắc và cụ thể hơn về vị trí quan trọng của công tác xây dựng đảng. Nó bảo đảm cho Đảng tiến hành thắng lợi mọi hoạt động cách mạng của mình, bảo đảm cho Đảng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình. Khác với những mặt công tác khác của Đảng, công tác xây dựng đảng có quan hệ đến việc xây dựng con người cán bộ, đảng viên ở mọi ngành, mọi cấp. Do đó, nó có quan hệ chặt chẽ với vận mệnh của bản thân Đảng, quan hệ đến tiền đề của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.

Song không phải ngẫu nhiên mà Đảng ta giữ được vai trò lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản và nhân dân Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng bắt nguồn từ sự cố gắng tập thể của toàn thể đảng viên nhằm xây dựng Đảng một cách toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Đảng thật sự trở thành đảng cách mạng kiểu mới của giai cấp vô sản.

Trong quá trình xây dựng Đảng, chúng ta đã từng phải đấu tranh khắc phục những nhận thức mơ hồ của một bộ phận cán bộ, đảng viên về vai trò lãnh đạo của Đảng và về vị trí của công tác xây dựng đảng. Nhận thức mơ hồ này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ của Đảng, đến việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các tổ chức đảng. Trong điều kiện giai cấp vô sản đã có chính quyền cách mạng của mình, trong điều kiện Đảng đã thiết lập được hệ

thống chuyên chính vô sản, rõ ràng là nếu Đảng không quan tâm đầy đủ đến việc bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên về ý thức đảng, nếu Đảng không kiên quyết đấu tranh khắc phục những biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh và lễ lối làm việc sự vụ trong các tổ chức đảng, thì hiện tượng xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp vị trí của công tác xây dựng đảng khó mà tránh khỏi. Thực tế đã cho thấy rằng một số cán bộ, đảng viên không chú ý tu dưỡng đầy đủ về mặt lập trường tư tưởng và tác phong công tác, do không được bồi dưỡng, giáo dục thường xuyên về ý thức đảng nên đã đi tới xem nhẹ công tác xây dựng đảng, thậm chí phủ nhận cả sự cần thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng đối với bộ phận mình, ngành mình, đơn vị mình.

Thực tế cũng chỉ rõ ràng quá trình đấu tranh để củng cố nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với vị trí của công tác xây dựng đảng không phải là một quá trình đơn giản. Một mặt cuộc đấu tranh đó phải gắn với việc nâng cao trình độ nhận thức của đông đảo cán bộ, đảng viên, mặt khác lại phải gắn với thực tiễn tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác xây dựng đảng, làm cho các cấp ủy đảng xác định được rằng chỉ đạo công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ cơ bản hàng đầu và thường xuyên của mình.

### **Nắm vững mục tiêu và nội dung chủ yếu của công tác xây dựng đảng, khắc phục khuynh hướng đảng vụ đơn thuần**

Kinh nghiệm lịch sử của Đảng ta đã chứng minh rất rõ: xây dựng Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng chỉ là làm cho toàn Đảng cũng như từng đảng bộ tùy theo hoàn cảnh lịch sử cụ thể "quy định được một cách đúng đắn nhiệm vụ cấp bách, cơ bản nhất và thật sự tập trung vào đó toàn bộ sức lực của Đảng và của quần chúng", làm cho "toàn Đảng hoạt động như một người, không thể để cho tình trạng là có một cán bộ, đảng viên nào đó không hoàn thành được nhiệm vụ của mình". Đảng ta sở dĩ trỗi dậy thành như ngày nay chính là vì trong mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng đã nắm vững yêu cầu và nội dung công tác xây

dựng đảng, và đã vận dụng những nguyên lý đó của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam mà đề ra đường lối, phương châm xây dựng Đảng một cách sáng tạo.

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, Trung ương còn chỉ rõ cần kiên quyết khắc phục khuynh hướng đảng vụ đơn thuần, khuynh hướng nghiệp vụ đơn thuần trong các cấp ủy đảng cũng như trong các cơ quan tổ chức của Đảng. Trung ương cũng đã chỉ cho chúng ta nhiều lần: phải có nhận thức toàn diện về yêu cầu, nội dung của công tác xây dựng đảng là nhằm bảo đảm nâng cao tính giai cấp, tính tiên phong của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, bảo đảm cho Đảng có thể đề ra đường lối chủ trương cách mạng trong từng giai đoạn một cách đúng đắn nhất, và tổ chức, động viên, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh cho thắng lợi của những đường lối, chủ trương đó. Nhưng những người có khuynh hướng đảng vụ đơn thuần, nghiệp vụ đơn thuần đã đơn giản hóa công tác xây dựng đảng, giới hạn công tác xây dựng đảng ở những việc kết nạp người vào Đảng, giáo dục đảng viên, bố trí, đề bạt, điều động cán bộ, xây dựng hệ thống tổ chức và nền nếp làm việc của các tổ chức đảng, và tách rời những công việc đó với nhiệm vụ cách mạng cụ thể của đảng bộ, không chú trọng sự vững mạnh toàn diện của các tổ chức đảng, không quan tâm đầy đủ đến việc bảo đảm mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng. Khuynh hướng đảng vụ đơn thuần, nghiệp vụ đơn thuần về thực chất là sự hạ thấp và hạn chế tác dụng của công tác xây dựng đảng. Chính vì vậy mà có những đảng bộ tuy đông đảng viên, đông cán bộ nhưng lại trì trệ, thiếu sức chiến đấu, không phát động được phong trào quần chúng mạnh mẽ.

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, những nghị quyết của Trung ương Đảng về cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt", huyện ủy "bốn tốt" nhằm

mục đích xác lập và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng trong thời kỳ cách mạng mới. Các nghị quyết đó còn nhằm gắn chặt công tác tổ chức với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của Đảng, khắc phục triệt để khuynh hướng đảng vụ đơn thuần. Chính vì vậy mà bất cứ đảng bộ nào quán triệt các nghị quyết 112 và 136 của Trung ương về hai cuộc vận động nói trên, tổ chức học tập 7 bài học kinh nghiệm lớn trong bản báo cáo tổng kết 3 năm cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" của đồng chí Lê Đức Thọ thì đều nắm vững được nội dung toàn diện của công tác xây dựng đảng, nâng cao được chất lượng của công tác xây dựng đảng, thúc đẩy các tổ chức đảng tiến bộ nhanh chóng và phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của mình.

Quá trình xây dựng Đảng chỉ rõ rằng công tác xây dựng đảng không phải là một công tác có tính chất nghiệp vụ đơn giản, dễ làm, nghèo nàn và kém thú vị như một số đồng chí thường nghĩ. Công tác xây dựng đảng có tính chất rất toàn diện, rất tổng hợp, rất sinh động. Muốn làm tốt công tác đó, trước hết phải có lập trường, quan điểm giai cấp vững vàng, lại cần có nhận thức rất toàn diện, rất sâu sắc về yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, có kiến thức khá về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, về công tác vận động quần chúng, có sự hiểu biết đầy đủ về xã hội, về con người... Cho nên ở nơi nào đồng chí bí thư cấp ủy không đích thân nắm công tác xây dựng đảng, thì việc chỉ đạo công tác xây dựng đảng ở đó khó tránh khỏi những lệch lạc của khuynh hướng đảng vụ đơn thuần, khuynh hướng nghiệp vụ đơn thuần do đó khó đạt được kết quả tốt.

Đi đôi với việc chống khuynh hướng đảng vụ đơn thuần, chúng ta cũng cần phải chống một khuynh hướng khác là chỉ hoan nghênh công tác xây dựng đảng một cách chung chung, nhưng lại không chú ý đến những công tác cụ thể như phát triển Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên, v.v... cho đó là những công việc sự vụ kém hứng thú. Thực chất của khuynh hướng này là thủ tiêu công tác đảng.

**Quán triệt đường lối, nguyên tắc xây dựng đảng về tư tưởng  
và tổ chức, kiên quyết chống hữu khuynh và bệnh sự vụ trong công  
tác xây dựng Đảng**

Có những cấp ủy đảng cho rằng cứ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hàng ngày, cứ sản xuất ra nhiều lúa, nhiều khoai... là xây dựng Đảng rồi. Các cấp ủy này thường coi nhẹ việc chỉ đạo công tác phát triển đảng, coi rất nhẹ việc giáo dục cho cán bộ, đảng viên, thường không nghiêm chỉnh và thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình, coi nhẹ việc chỉ đạo triệu tập đại hội đảng bộ các cấp, coi nhẹ việc nhận xét cán bộ và không tích cực khắc phục khó khăn để kịp thời thi hành các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng đảng. Có nhận thức lệch lạc trên đây là do quan niệm một cách quan đơn giản việc gắn công tác xây dựng đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. Đành rằng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu, tổ chức đời sống cũng là biện pháp thực tế để rèn luyện tổ chức đảng, xây dựng Đảng. Nhưng nếu coi công tác xây dựng đảng chỉ là một biện pháp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thì tức là hạ thấp yêu cầu của công tác đó.

Kinh nghiệm của Đảng ta đã chỉ rõ: công tác xây dựng đảng không những phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong giai đoạn cách mạng trước mắt, mà còn phải bảo đảm những yêu cầu lâu dài của cách mạng. Không thể coi công tác xây dựng đảng là biện pháp, dù là biện pháp then chốt nhất để thực hiện nhiệm vụ chính trị, mà phải coi đó là một nhiệm vụ chính trị cơ bản trong mọi giai đoạn cách mạng, vì sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bao giờ cũng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Chỉ có nhận thức một cách đầy đủ và sâu sắc công tác xây dựng đảng mới có thể thấy rõ yêu cầu chỉ đạo công tác xây dựng đảng. Do quan niệm chưa đúng về yêu cầu của công tác xây dựng đảng nên không ít cấp ủy đã không có ý đồ toàn

diện, lâu dài về công tác xây dựng đảng bộ mình, trong chỉ đạo thường mới chú trọng giải quyết các việc cụ thể theo yêu cầu trước mắt.

Quan triệt yêu cầu và quan điểm toàn diện trong công tác xây dựng đảng có nghĩa là quan triệt sâu sắc đường lối công tác tư tưởng của Đảng, biết thông qua việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chính sách của Đảng trong từng thời gian mà bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về lập trường, quan điểm giai cấp công nhân, tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức đảng, làm cho đông đảo cán bộ, đảng viên của Đảng thật sự trở thành những chiến sĩ tự giác chiến đấu cho lý tưởng, đường lối, chính sách của Đảng. Kinh nghiệm xây dựng đảng của Đảng ta đã chỉ rất rõ: đi đôi với việc nắm vững phương hướng giai cấp của Đảng trong công tác tổ chức, cán bộ, nếu chúng ta chú trọng giáo dục kỹ cho cán bộ, đảng viên về các vấn đề cơ bản như vấn đề giai cấp, vấn đề cách mạng, vấn đề đảng thì ý chiến chiến đấu, nhiệt tình cách mạng của cán bộ, đảng viên được nâng cao, làm cho họ có điều kiện tiếp thụ chủ trương, chính sách của Đảng một cách thuận lợi và phát huy sức chiến đấu của họ. Kinh nghiệm cũng cho thấy vấn đề nâng cao lập trường, quan điểm giai cấp, tính đảng cho cán bộ, đảng viên không phải là vấn đề có thể làm trong một lúc mà là một công tác lâu dài, gian khổ, liên tục, phải làm rất công phu và bằng nhiều hình thức phong phú (học và làm, tự phê bình và phê bình, tổng kết công tác...) mới mong đạt được kết quả tốt.

Trong công tác xây dựng đảng phải nắm vững đường lối giai cấp của Đảng. Đường lối giai cấp của Đảng phải được thấu suốt trong công tác phát triển đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Phải có kế hoạch lâu dài về công tác cán bộ. Cần nhận thức cho đúng mối quan hệ chặt chẽ giữa công tác phát triển đảng và công tác cán bộ. Trong Đảng ta đã từng có đảng bộ trong một thời kỳ nào đó, do không nắm vững phương hướng giai cấp trong công tác phát triển đảng và công tác cán



bộ, cho nên lúc gặp tình huống khó khăn, chiến đấu ác liệt thì tổ chức đảng đã không vượt qua được khó khăn và có không ít đảng viên bị đào thải. Đã có những tổ chức đảng trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ thì hoàn thành được nhiệm vụ chính trị của mình, nhưng bước sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa thì cán bộ, đảng viên chấp hành chính sách một cách chặt vật, khó khăn. Tỷ lệ cán bộ xuất thân công nông, nhất là công nhân và cố nông, bản nông trong các cơ quan lãnh đạo của một số ngành, của một số địa phương hiện nay còn quá ít có nguyên nhân sâu xa trong điều kiện và đặc điểm của cách mạng Việt Nam, nhưng xét về mặt chủ quan là do trong nhiều năm trước đây chúng ta chưa nắm thật vững phương hướng giai cấp trong công tác phát triển đảng và công tác cán bộ. Chúng ta còn phải cố gắng phấn đấu nhiều năm nữa mới có thể khắc phục được nhược điểm này. Vì trong những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến lần thứ nhất và những năm đầu của thời kỳ xây dựng trong hòa bình, chúng ta đã không thấy hết yêu cầu bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo về mặt kiến thức kinh tế và kỹ thuật, cho nên đến nay trình độ về các mặt này của đội ngũ cán bộ lãnh đạo còn thấp so với yêu cầu và điều đó đã ảnh hưởng lớn đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Hiện nay ở nhiều ngành và nhiều địa phương vẫn còn tình trạng khá phổ biến là việc bố trí cán bộ chưa tốt... Vì vậy, xác định vị trí, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương, nắm vững phương hướng giai cấp, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ và có phương hướng bố trí cán bộ cho đúng đắn là một điều kiện hết sức quan trọng.

Nắm vững yêu cầu của công tác xây dựng đảng, quán triệt quan điểm toàn diện trong công tác xây dựng đảng còn có nghĩa là trong công tác chỉ đạo, không những phải chú trọng huy động cán bộ, đảng viên phấn đấu cho nhiệm vụ chính trị trước mắt, đôn đốc cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt, mà còn phải có ý đồ rõ ràng, lâu dài và phải biết thông qua chỉ đạo công tác hàng ngày mà rèn luyện cán bộ, đảng viên, tìm hiểu cán bộ, đảng viên, có kế hoạch bồi dưỡng,

bố trí, đề bạt để bảo đảm cho yêu cầu trước mắt và yêu cầu lâu dài, đưa ra khỏi Đảng những phân tử biến chất và cơ hội chủ nghĩa, đồng thời phải coi trọng việc phát hiện những phân tử ưu tú nảy nở trong các phong trào quần chúng mà đưa vào Đảng.

Trong điều kiện chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, có ý đồ lâu dài về mặt đào tạo, bồi dưỡng, bố trí độ ngũ cán bộ là hết sức quan trọng. Không những Trung ương có phương hướng kế hoạch lâu dài về đào tạo cán bộ các loại mà từng ngành, từng tỉnh, huyện, xã cũng phải làm như vậy.

Để khắc phục bệnh hành chính, sự vụ trong công tác xây dựng đảng, cần nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, đi đường lối quần chúng, tuân thủ những chế độ sinh hoạt của Đảng mà điều lệ Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng đã quy định. Những nguyên tắc, chế độ đó đã được thực tiễn chữa minh là có ý nghĩa to lớn đối với việc quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, đối với sự thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động của Đảng, đối với việc giáo dục tư tưởng, nâng cao trình độ kiến thức, phát huy vai trò làm chủ tập thể của đông đảo cán bộ, đảng viên và do đó tăng cường sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng chống trở thành về mọi mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Vận dụng đúng đắn những nguyên tắc và chế độ đó không phải là việc đơn giản, phải qua đấu tranh tư tưởng kiên trì và khéo gắn chặt sinh hoạt với việc thúc đẩy nhiệm vụ trước mắt mới có thể thực hiện đầy đủ những nguyên tắc và chế độ đó.

**Gắn công tác xây dựng đảng với phong trào quần chúng, thu hút quần chúng tham gia xây dựng đảng và lấy xây dựng đảng làm khâu then chốt để đẩy mạnh phong trào quần chúng.**

Trong lãnh đạo chiến đấu, sản xuất, tổ chức đời sống, đường lối công tác cơ bản của Đảng ta vẫn là đường lối quần chúng. Đảng ta nghiêm khắc phê phán lối lãnh đạo quan liêu, chỉ biết đưa ra mệnh

lệnh, chỉ thị hành chính, coi nhẹ công tác vận động quần chúng. Lê lối lãnh đạo đó đem lại hiệu suất rất thấp và gây trở ngại cho việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của Đảng, dù là nhiệm vụ đơn giản nhất. Thực tiễn đã chỉ rõ, nếu biết đi đường lối quần chúng thì khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Song, nếu tiến hành các cuộc vận động quần chúng như cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã chẳng hạn mà không biết lấy khâu xây dựng đảng, nhất là xây dựng tổ chức cơ sở của Đảng, làm khâu then chốt, không tiến hành phát động tư tưởng cán bộ, đảng viên, không biết bố trí lực lượng cán bộ, đảng viên cho tốt thì không thể có phong trào quần chúng sâu rộng được, và như thế thì thường chỉ "có phát mà không động". Trong thực tế, không thể có phong trào quần chúng tự phát đi đúng đường lối của chủ nghĩa Mác - Lênin và cũng không thể có phong trào quần chúng sâu rộng nếu không có tổ chức đảng vững mạnh bao gồm những người kiên quyết nhất, cách mạng nhất làm nòng cốt, và nếu không tập hợp được những người tiên tiến ngoài Đảng đoàn kết chung quanh Đảng. Có một số đồng chí cho rằng ở những nơi tổ chức cơ sở của Đảng yếu quá, phức tạp quá và đang bị yếu tố tiêu cực khống chế thì cần phải đưa cán bộ trên xuống để phát động quần chúng mới tốt được. Đương nhiên trong trường hợp rất cần thiết cũng có thể tạm thời dùng biện pháp đó, nhưng rõ ràng là cách làm đó không thể tốt bằng cách tích cực xây dựng tổ chức đảng, phát động đảng viên ở cơ sở, tạo điều kiện cho tổ chức cơ sở của đảng địch thân làm trách nhiệm của mình, qua đó rèn luyện cho tổ chức đảng có đủ khả năng phát động quần chúng và thông qua phong trào cách mạng của quần chúng mà xây dựng tổ chức đảng. Chúng ta có thể khẳng định rằng không thể có tổ chức đảng vững mạnh nếu không có phong trào cách mạng của quần chúng vững mạnh, và cũng không thể có phong trào quần chúng thật sự vững chắc nếu không có sự tác động của nhân tố lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Vì không nhận rõ mối quan hệ giữa xây dựng Đảng phát động quần chúng, nên trong thời

gian qua có nơi mắc khuynh hướng đóng cửa để xây dựng đảng. Chất lượng công tác xây dựng đảng vì thế còn thấp và tác dụng của nó bị hạn chế. Cũng vì không nhận thức đúng đắn mối quan hệ đó, cho nên trong các cuộc vận động lớn (vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, vận động "ba xây, ba chống") một số địa phương chưa đặt đúng vị trí và yêu cầu của công tác xây dựng đảng. Các địa phương này cho rằng chỉ cần kết hợp với cuộc vận động mà xây dựng đảng, coi công tác xây dựng đảng chỉ là một yêu cầu phụ, làm được mức nào hay mức ấy, mà không coi việc xây dựng tổ chức đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc vận động, do đó không tích cực tạo điều kiện cho tổ chức cơ sở của Đảng trưởng thành qua cuộc vận động, coi nhẹ việc bồi dưỡng và giúp đỡ cho tổ chức cơ sở của Đảng đủ sức phát động và lãnh đạo quần chúng tiến hành cuộc vận động. Chính vì thế mà các cuộc vận động nói trên thường kéo dài, đi đường vòng, hoặc không củng cố được thắng lợi và bỏ lỡ nhiều cơ hội rất tốt để xây dựng tổ chức đảng.

Lấy xây dựng đảng làm then chốt để đẩy mạnh các cuộc vận động quần chúng không có nghĩa là việc gì cũng cứ máy móc phải làm trong Đảng một cách thật đầy đủ rồi mới tiến hành ngoài quần chúng, mà phải biết kết hợp bàn bạc trong Đảng với bàn bạc ngoài quần chúng, biết dựa vào hành động của quần chúng, ý kiến của quần chúng mà tiến hành đấu tranh xây dựng sự nhất trí của Đảng, biết kết hợp bàn bạc trong Đảng đến mức nào đó rồi phát động quần chúng hành động, rồi lại trở về tiếp tục bàn bạc trong Đảng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng và tổ chức, gắn chặt công tác xây dựng đảng với phong trào quần chúng một cách linh hoạt.

Liên hệ chặt chẽ với quần chúng, kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng đảng với công tác vận động quần chúng, đó là một vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng. Trong những năm qua, Đảng ta đã tiến thêm một bước trong việc vận dụng nguyên tắc đó như đề ra chủ trương phát động đông đảo quần chúng tham gia xây dựng đảng

bằng cách tổ chức cho chi bộ, đảng viên tự phê bình trước quần chúng và vận động quần chúng phê bình tổ chức đảng, phê bình đảng viên, góp ý kiến xây dựng chương trình phấn đấu "bốn tốt" của các tổ chức đảng. Chủ trương này đã thu được kết quả tốt và tạo điều kiện nâng cao nhanh chóng chất lượng công tác xây dựng đảng, đồng thời góp phần khắc phục được nhiều khuyết điểm kéo dài của không ít chi bộ, đảng viên và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng. Phong trào báo công, lập công chống Mỹ, cứu nước, bình bầu chiến sĩ "hai giỏi", dũng sĩ diệt Mỹ, anh hùng chiến sĩ thi đua nếu được tổ chức tốt thì nhất định sẽ có tác dụng to lớn đối với công tác xây dựng đảng. Chính nhờ thông qua các phong trào đó mà tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có điều kiện học tập sâu sắc về tinh thần cách mạng, tinh thần hi sinh dũng cảm, tinh thần sáng tạo của quần chúng, khắc phục được bệnh kiêu ngạo, tự phụ, thiếu tin tưởng và coi thường quần chúng, khắc phục được bệnh kiêu ngạo, tự phụ, thiếu tin tưởng và coi thường quần chúng, nằm vững được lực lượng tiên tiến trong quần chúng do đó lựa chọn được đối tượng kết nạp vào Đảng một cách chính xác hơn, đồng thời cũng biết được chỗ mạnh, chỗ yếu của mình.

Để đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đã kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua sản xuất và chiến đấu với khẩu hiệu "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Trung ương Đảng lại đề ra chủ trương mở rộng cuộc vận động phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động trên cả ba mặt: chính trị, kinh tế và xã hội. Đây là những cuộc vận động quần chúng rất quan trọng và có tác dụng rất lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Để bảo đảm thắng lợi to lớn của các cuộc vận động đó, chúng ta cần đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, nhất là xây dựng tổ chức cơ sở của Đảng. Trước hết, cần làm cho tất cả cán bộ đảng viên nhận thức thật rõ tình hình và nhiệm vụ của cách mạng lúc này, nhận rõ được ý nghĩa của các

cuộc vận động, tiến hành đấu tranh tư tưởng sâu sắc, khắc phục tư tưởng hữu khuynh, bảo thủ, tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, xây dựng ý chí quyết chiến quyết thắng thật cao, tinh thần xả thân vì cách mạng, quán triệt tinh thần đó vào chương trình hành động của mình trên cương vị công tác đã được Đảng giao phó.

Để nâng cao tinh thần làm chủ tập thể và bảo đảm quyền làm chủ tập thể của quần chúng, phải làm cho cán bộ, đảng viên luôn luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của mình, thật sự làm chủ công việc của Đảng, kiên trì cải tiến sinh hoạt dân chủ trong Đảng, nâng cao chất lượng các cuộc đại hội, các cuộc sinh hoạt thường lệ của chi bộ, của các cấp ủy, làm cho sinh hoạt đảng thật sự trở thành trường học mở rộng dân chủ và tăng cường kỷ luật đối với đông đảo cán bộ, đảng viên; phải phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng và tổ chức cho quần chúng thường kỳ phê bình góp ý kiến xây dựng Đảng và khắc phục bằng được mọi sự vi phạm quyền lợi chính trị, kinh tế, xã hội của quần chúng. Nếu tổ chức cơ sở của Đảng biết nắm vững yêu cầu của các cuộc vận động trên, tiến hành tốt các cuộc vận động đó, có biện pháp xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, lề lối làm việc, thì công tác xây dựng đảng của chúng ta sẽ có những tiến bộ mới và sẽ thu được những thành tích tốt đẹp.

**Cấp ủy cần tập thể chỉ đạo công tác xây dựng đảng một cách thường xuyên, cụ thể và thiết thực.**

Những khuyết điểm trong việc chỉ đạo công tác xây dựng đảng một phần là do một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa có ý thức và nhiệt tình đầy đủ đối với công tác xây dựng đảng, do trình độ và kiến thức về xây dựng Đảng của các đồng chí đó còn bị hạn chế, một phần cũng do phương thức chỉ đạo của một số cấp ủy còn lúng túng. Vì vậy, đi đôi với việc nâng cao ý thức và kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên, chúng ta cần phải cải tiến cách chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng. Hiện nay cuộc vận động xây dựng chi bộ và

đảng bộ cơ sở "bốn tốt" đang được mở rộng, việc cải tiến đó lại càng có ý nghĩa thực tiễn. Theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, chúng ta cần đẩy mạnh việc cải tiến phương thức chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác xây dựng đảng nhằm làm cho toàn thể cấp ủy viên đều quan tâm đến công tác xây dựng đảng, làm cho họ có những hiểu biết cơ bản về công tác đó, làm cho việc chỉ đạo công tác xây dựng đảng được quán triệt trong các mặt hoạt động thường xuyên của cấp ủy và trở thành trách nhiệm hàng ngày của bộ phận thường trực của cấp ủy đảng, làm cho các cấp ủy đều biết sử dụng và phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, và đồng thời biết thống nhất chỉ đạo hoạt động của các cơ quan này.

Muốn cho việc xây dựng Đảng thật sự trở thành nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết, nó phải thật sự trở thành nhiệm vụ chung của tập thể cấp ủy, của bí thư và các phó bí thư. Thực tiễn chỉ rõ rằng nơi nào đồng chí bí thư cấp ủy thật sự bắt tay chỉ đạo công tác xây dựng đảng, đi sâu nghiên cứu và giải quyết công tác đảng ở địa phương hoặc đơn vị có phong trào yếu, biết kết hợp chỉ đạo riêng với lãnh đạo chung, thì ở đó sức chiến đấu của Đảng được nâng lên và nhiệm vụ chính trị cũng được hoàn thành. Thực tiễn cũng cho thấy rằng nơi nào đồng chí phó bí thư phụ trách thường trực đảng làm đúng chức năng của mình, thay mặt cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của các ban của cấp ủy, đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết của cấp ủy, quan tâm theo dõi, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên thì nơi đó công tác xây dựng đảng thật sự có tiến bộ. Chính vì sinh hoạt của các cấp ủy tự bản thân nó cũng có tác dụng nâng cao sức chiến đấu của Đảng, cũng là một bộ phận trong công tác xây dựng đảng, cho nên các cấp ủy cần tiến hành tốt việc phân công, phân nhiệm, tiến hành đấu tranh nội bộ một cách thường xuyên, nghiêm túc để giữ vững những nguyên tắc sinh hoạt dân chủ và lãnh đạo tập thể của Đảng.

Để phấn đấu nâng cao tính tập thể trong sự chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác xây dựng đảng, vừa qua nhiều cấp ủy một mặt đã khắc phục được khuynh hướng "khoán trắng" công tác xây dựng đảng cho ban tổ chức hoặc cho bộ phận thường trực đảng; mặt khác đã xây dựng được nền nếp chỉ đạo tập thể của cấp ủy đối với công tác đó như: tập thể cấp ủy hoặc tập thể ban thường vụ nghe báo cáo về tình hình phong trào chung, về sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện củ cấp ủy dưới, rồi góp ý kiến cụ thể cho đảng bộ từng đơn vị, từng ngành, từng địa phương; cấp ủy thường xuyên mở hội nghị sơ kết, tổng kết các mặt công tác xây dựng đảng để kịp thời rút kinh nghiệm, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm về xây dựng đảng. Cấu tạo và cách phân công của nhiều cấp ủy cũng đã tạo điều kiện cho cấp ủy trên đi sâu đi sát cấp dưới, cấp ủy viên cấp trên không chỉ đôn đốc, kiểm tra hoạt động của bộ phận mình, ngành mình, mà còn quan tâm giúp đỡ một cách toàn diện cho cấp ủy dưới, quan tâm đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng đảng.

Công tác xây dựng đảng cũng như bất kỳ một công tác cách mạng nào khác, nếu muốn thu được thắng lợi thì cần phải được chỉ đạo cụ thể. Trong mấy năm qua, chúng ta đã tiến bộ nhiều về mặt này. Cách chỉ đạo theo lối hành chính, mở hội nghị để động viên và ra các nghị quyết chung chung, đã được sửa chữa nhiều. ở nhiều nơi, các cấp ủy, nhất là các đồng chí bí thư và phó bí thư, đã trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng đảng, chủ động đi với nơi khó, đi vào đơn vị yếu, chỉ đạo riêng để rút kinh nghiệm lãnh đạo chung, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng đảng, một mặt biết chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng đảng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, mặt khác biết tập trung dứt điểm từng khâu trong quá trình nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng. Tính chất thiết thực và cụ thể trong việc chỉ đạo công tác xây dựng đảng còn đòi hỏi các cấp ủy vận dụng linh hoạt và sáng tạo nội dung xây dựng đảng vào điều kiện



cụ thể từng đơn vị, từng địa phương. Do đó, muốn chỉ đạo công tác xây dựng đảng đạt kết quả tốt, cấp ủy không thể dập khuôn, máy móc, mà cần quán triệt tình hình và nhiệm vụ, quán triệt những nguyên tắc và phương châm xây dựng đảng, đồng thời xuất phát từ tình hình thực tiễn của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng mà đề ra yêu cầu và nội dung thích hợp, đảng từng bước đưa đảng bộ tiến lên một cách mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc.

Thực tiễn chỉ đạo cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt", cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" cũng đã cho chúng ta nhiều kinh nghiệm về mặt này. Rõ ràng là việc quy định yêu cầu và nội dung cụ thể về giáo dục, bồi dưỡng đảng viên, về đào tạo và bố trí cán bộ, về sắp xếp bộ máy và kiện toàn các tổ chức đảng... không thể thoát ly đặc điểm và vị trí của từng vùng, không thể thoát ly nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và trách nhiệm lãnh đạo của từng cấp. Nhìn lại quá trình phấn đấu theo yêu cầu "bốn tốt" vừa qua của các tổ chức cơ sở của Đảng, của các huyện ủy, chúng ta thấy rằng phương hướng, nội dung kế hoạch và biện pháp của các đảng bộ không hoàn toàn giống nhau. Sự cố gắng của nhiều cấp ủy trong việc vận dụng bốn yêu cầu vào hoàn cảnh thực tế của đảng bộ để xây dựng phương hướng và kế hoạch phấn đấu vươn lên chính là một trong nhiều nhân tố đã góp phần vào thắng lợi to lớn của các cuộc vận động nói trên. Sau nữa, để cải tiến sự chỉ đạo và nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, các cấp ủy cần quan tâm kiện toàn và phát huy vai trò của các ban chung quanh cấp ủy, trước hết là ban tổ chức, tức là cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy vận dụng các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng đảng vào điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương, đề xuất với cấp ủy những chủ trương và biện pháp nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng, giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, giúp cấp ủy hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng đảng ở địa phương, bảo đảm cho nguyên tắc và chính sách

của Đảng được thi hành đúng đắn. Qua thực tiễn chỉ đạo cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt" và cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt", ban tổ chức ở nhiều nơi đã cố gắng vươn lên đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy, đã cố gắng phát huy tinh thần chủ động, tích cực để làm trọn chức năng của cơ quan vừa có tính chất tham mưu, nghiên cứu, vừa có nhiệm vụ chỉ đạo cụ thể. Tuy nhiên, không phải các ban tổ chức các cấp đều đã đóng được vai trò như vậy; tình hình đó đòi hỏi sự chú ý hơn nữa của các cấp ủy đối với nhiệm vụ bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ tổ chức, kiện toàn thêm một bước các ban tổ chức, tạo điều kiện cho các ban tổ chức nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của mình.

Chỉ đạo công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ trung tâm và thường xuyên của các cấp ủy đảng. Để tăng cường sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước hiện nay cũng như trong sự nghiệp cách mạng lâu dài về sau này, các cấp ủy không thể không nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, không thể không cải tiến sự chỉ đạo của mình đối với công tác xây dựng đảng. Quá trình nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng và cải tiến cách chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác xây dựng đảng về thực chất cũng là quá trình đấu tranh tư tưởng trong nội bộ các cấp ủy, một mặt nhằm nâng cao nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của tập thể cấp ủy đối với công tác đảng, mặt khác nhằm đi tới những quy định cụ thể về chức trách, chế độ, biện pháp tổ chức, tạo điều kiện cho công tác xây dựng đảng thu được kết quả tốt. Với sự cố gắng phấn đấu của toàn Đảng, nhất định công tác xây dựng đảng của Đảng ta sẽ thu được những tiến bộ to lớn.